

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (nguồn vốn phân bổ năm 2022, 2023)

Ngày 11/8/2023, tại Phòng họp A - UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao vốn, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, lãnh đạo UBND xã Vĩnh An và Tây Xuân. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện (cơ quan Thường trực Chương trình) báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình tính đến ngày 31/7/2023 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân bổ vốn đã triển khai thực hiện các nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện còn chậm hơn so với yêu cầu đề ra như: Dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (*giải ngân 205/1.531 triệu đồng*); Nội dung số 1, tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (chưa giải ngân); Dự án 4 đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*giải ngân 1.476,7/4.513 triệu đồng*); Dự án 6 bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (*giải ngân 29,88/2.146 triệu đồng*); Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023 (*giải ngân 58/247 triệu đồng*). Nguyên nhân là do việc lập hồ sơ thủ tục đầu tư một số công trình chậm, một số nội dung dự án, tiểu dự án thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, các đơn vị được giao vốn còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân bổ vốn bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện và giải ngân vốn theo quy định. Thường xuyên báo cáo tiến độ cho UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

2. Đối với dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt: Giao UBND xã Vĩnh An và Tây Xuân tiến hành rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ dự án, lập thủ tục trình UBND huyện phê duyệt để giải ngân vốn hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, qua kiểm tra, rà soát các hộ thuộc diện hỗ trợ xây dựng nhà ở và chuyển đổi nghề làm việc cụ thể với các hộ để xác định nhu cầu vay vốn, tổng hợp gửi Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trước ngày 25/8/2023 để báo cáo Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh bổ sung vốn cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và khả năng giải ngân vốn Dự án 1, báo cáo đề xuất bằng văn bản cho UBND huyện để trình UBND tỉnh điều chuyển vốn, lưu ý nêu rõ nguyên nhân điều chuyển vốn.

3. Về nội dung số 1, tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 của Chương trình: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện theo dõi, hướng dẫn UBND xã Vĩnh An và Tây Xuân lập phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 9/2023. Nếu trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện hoặc chủ động tranh thủ ý kiến của Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh để giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm thực hiện và giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra.

4. Để sớm giải ngân vốn đầu tư các công trình thuộc Dự án 4 và Dự án 6 đã được giao cho UBND xã Vĩnh An làm chủ đầu tư yêu cầu UBND xã Vĩnh An khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công dự án và giải ngân vốn trong năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Đối với Dự án 5 phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: yêu cầu UBND xã Tây Xuân và Vĩnh An phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia học nghề và theo dõi, quản lý lớp học, đảm bảo học viên tham gia học xuyên suốt chương trình để việc học nghề đạt kết quả cao.

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo dõi, hướng dẫn UBND xã Tây Xuân, Vĩnh An triển khai thực hiện tiểu dự án 2, Dự án 10 ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định.

7. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tổ chức đưa người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh; chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình ở các đơn vị, địa phương đã được phân bổ

vốn để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương được giao vốn, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND huyện nắm bắt, chỉ đạo.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện và báo cáo của các đơn vị, địa phương, tổng hợp, đề xuất UBND huyện điều chỉnh phân bổ vốn hoặc tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh điều chuyển vốn đối với các nội dung hết đối tượng thụ hưởng và không thực hiện được theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan và UBND các Vĩnh An, Tây Xuân triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng TC-KH, VH&TT, LĐ-TB&XH, NN&PTNT huyện;
- Tư pháp, Y tế, KTHT huyện;
- BQL DA&TXD&PTQĐ huyện;
- BQL Rừng phòng hộ huyện;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- UBND các xã: Vĩnh An, Tây Xuân;
- C,PCVP, CV;
- Lưu: VT

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Ngọc Mai